

44 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU “80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM”

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải ba cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân.



Các đồng chí: Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các cơ quan, đơn vị.

áo chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đồng bộ. Nội dung, hệ thống câu hỏi hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng tham gia; phần mềm cuộc thi dễ sử dụng, người tham gia có thể truy cập nghiên cứu, tìm hiểu, học tập... đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều cá nhân tham gia cả 2 đợt thi

và nhiều lượt thi. Qua 2 đợt thi đã có 182.033 người với 425.862 lượt người tham gia. Một số địa phương có số lượng người tham gia thi đông và có nhiều người đạt giải cao như thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, huyện Quỳnh Phụ, huyện Vũ Thư.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử,

giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự

ng nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh

và động lực đột phá để thực hiện khát vọng phát triển Thái Bình, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cuộc thi là dịp để ôn lại những giá trị to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, nhất là những sự kiện về văn hóa và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Nghe sĩ nhân dân Phạm Huy Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua và sẽ tiếp tục được vận dụng trong phát triển văn hóa mới. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện khát vọng phát triển Thái Bình, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Để các nội dung Đề cương đi vào cuộc sống không chỉ là trách nhiệm riêng của Đảng mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân văn hóa dân gian.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Bình. Tôi đánh giá cao việc tổ chức cuộc thi. Đây là một trong những cách làm sáng tạo trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam của tỉnh thời gian qua. Việc áp dụng hình thức thi trực tuyến trên internet và theo phương pháp trắc nghiệm là hình thức rất hiệu quả, phù hợp với phát triển công nghệ số hiện nay, qua đó đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi tới mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân. Thành phố Thái Bình là địa phương có số lượng người tham gia dự thi cao nhất, dẫn đầu cả 2 đợt thi, vinh dự được Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất tập thể. Sau cuộc thi, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để những giá trị cốt lõi, bền vững của Đề cương về văn hóa Việt Nam cũng như các quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thấm sâu trong lòng mỗi người dân, từ đó thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Em Lưu Kim Ngân, lớp 7B, Trường Tiểu học và THCS Phong Châu (Đông Hưng), đạt giải nhì đợt I. Em rất vinh dự và vui mừng khi đạt được giải cao trong cuộc thi ý nghĩa như thế này. Thông qua cuộc thi giúp em hiểu hơn về cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa, con người Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng; đặc biệt là về tính đa dạng, phong phú của văn hóa, con người Thái Bình, về các danh nhân, di tích của tỉnh. Cũng tự hào bao nhiêu em lại càng ý thức được trách nhiệm của cá nhân cần phải nỗ lực, rèn luyện hơn nữa trong học tập, xác định cho mình một lý tưởng sống cao đẹp để xứng đáng với truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương.

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

đang thi công đắp cát K95 nền đường 5,5/13,07km, thi công đường công vụ nội tuyến và các hạng mục khác. Giá trị xây lắp thực hiện đạt 103/1.582,3 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế tại các nút giao xã Nam Bình, Bình Định (Kiến Xương), xã Nam Hồng (Tiền Hải) và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự vào cuộc tích cực của 2 huyện Kiến Xương, Tiền Hải trong công tác GPMB. Đồng thời, yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong đó tập trung vào một số nút thắt, điểm nghẽn; triển khai ngay các thủ tục, quy trình GPMB trên diện tích đất ở và bố trí các phương án tái định cư một cách

hợp lý. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương và các sở, ngành tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong công tác GPMB; chủ động xây dựng đường găng tiến độ để bảo đảm tiến độ thi công cũng như chất lượng để thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đầu thầu; xem xét lại tính cạnh tranh công bằng, bình đẳng của các nhà thầu nước ngoài trong việc tiếp cận và thực hiện các gói thầu. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng.

quy định về hạn mức chỉ định thầu vì trong Luật thấp so với thực tế; quy định rõ về cấm tham dự thầu trong phạm vi tỉnh, quốc gia đối với nhà thầu từng vi phạm, chỉ phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quy định cụ thể trường hợp đặc biệt, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số cum từ chưa phù hợp. Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến về tính thống nhất, khả thi, phù hợp của các quy định về phạm vi điều chỉnh, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hồ sơ thầu, các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, hủy thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu... Phát biểu tại hội thảo, đồng chí

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh nhấn mạnh: Luật Đầu thầu (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hoạt động đấu thầu công khai, minh bạch nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Đồng chí tiếp thu ý kiến của các đại biểu, mong muốn các cấp, địa phương tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, gửi Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sở Công Thương xét về năng lực nhà đầu tư. Các thành viên Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN thảo luận, làm rõ tính khả thi của dự án, công tác giải phóng mặt bằng, lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng hệ thống giao thông và đánh giá năng lực đầu tư, quản lý, khai thác của doanh nghiệp... Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm cho nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Sợi EIFFEL đủ điều kiện được lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ninh An.

Công Thương rà soát lại hồ sơ và đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện theo đúng quy định. Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thông qua, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp cần sớm triển khai đầu tư, có phương án bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống giao thông và đầu nối đồng bộ, xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đúng thiết kế kỹ thuật và đúng tiến độ đề ra. UBND huyện Kiến Xương phối hợp với nhà đầu tư sớm triển khai các bước công tác giải phóng mặt bằng; lựa chọn, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thảo dân quân, tự vệ thành phố Thái Bình năm 2023

Sáng ngày 17/5, Ban CHQS thành phố Thái Bình tổ chức hội thảo dân quân, tự vệ năm 2023. Gần 700 chiến sĩ được lựa chọn từ lực lượng dân quân, tự vệ các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình tham gia các nội dung kiểm tra gồm: bản dạng thật bài 1 súng trường CKC; bản dạng thật bài 1b súng trường CKC; lắp súng tiểu liên AK và 5 kỹ thuật bắn, bố, cấp cứu; ném lựu đạn LB-01-HL bài 1 (xa, trúng đích); ném lựu đạn LB-01-HL bài 1B (xa, trúng hướng); gói buộc lựu nổ...

Hội thảo là cơ sở đánh giá công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ thành phố. Qua hội thảo, các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện, phát huy điểm mạnh và khắc phục những hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thảo diễn ra trong 2 ngày từ 17 - 18/5.